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   รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ ท่ี 2/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายทองอินทร์ กันลา    ประธานสภาฯ ทองอินทร์ กันลา     
2 นายสมหวัง วงศ์มะณี รองประธานสภาฯ นายสมหวัง วงศ์มะณี  
3 นายภาษิต  ธุระกิจ เลขานุการสภา นายภาษิต  ธุระกิจ  
4 นายบุญเริง  อัครบาล ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายบุญเริง  อัครบาล  
5 นายบุญมี  ทองคําแสง ส.อบต. หมู่ที่ 2 นายบุญมี  ทองคําแสง  
6 นายอุไร  ขจรภพ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายอุไร  ขจรภพ  
7 นายสมหวัง  ปุระณะ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายสมหวัง  ปุระณะ  
8 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  
9 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย ส.อบต. หมู่ที่ 4 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย  
10 นายปิยะวัฒน์  พิมมูล ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายปิยะวัฒน์  พิมมูล  
11 นายมงคล  ไชยสัตย์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายมงคล  ไชยสัตย์  
12 นายถาวร  ศรีระยศ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายถาวร  ศรีระยศ  
13 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายมงคล  แสนสิงห์  
14 นายหนูจันทร์  กุรัง ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายหนูจันทร์  กุรัง  
15 นายสุพรรณ  ธงอาจ ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายสุพรรณ  ธงอาจ ลา 
16 นายไพมณี  สมนา ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายไพมณี  สมนา  
17 นายวิชัย  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นายวิชัย  ขันบุตร  
18 นายสํารอง  วิชัยศร ส.อบต. หมู่ที่ 10 นายสํารอง  วิชัยศร  
19 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายวิรัญ  ภูเนตร  
20 นายคัมภีร์  อามัสสา ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายคัมภีร์  อามัสสา  
21 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
22 นายอุดร  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายอุดร  อุปรา  
23 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ที่ 13 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร ลา 
24 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
25 นายคําตา อิโน ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายคําตา อิโน  
26 นางเครือวรรณ  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นางเครือวรรณ  ขันบุตร  
27 นายธงชัย  พรมรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายธงชัย  พรมรักษ์  
28 ร้อยตรี โยธิน  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 16 ร้อยตรี โยธิน  อุปรา  
29 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 นายหวัน  สารมูล  

 

ผู้มาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายเข็มชาติ  โภคาเทพ นายก อบต. นายเข็มชาติ  โภคาเทพ  
2 นายสหาย  สังฆะมะณี รองนายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
3 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
4 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. นายสมบูรณ์  แข้คํา  
5 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู  
6 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
7 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางสําเนียง  ปัญญา  
8 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  
9 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
10 นายภัทรชัย  มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายภัทรชัย  มาสเหียร  
11 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
12 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
13 นายอภิไท   เฉลยพจน์ นักบริหารงานทั่วไป นายอภิไท   เฉลยพจน์  
14 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห์  
15 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งกําแหง  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
19 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ นางวาณี    จรรยา  
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
21 นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล  
22 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1 นายประพิช  เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นายประพิช  เขตเจริญ  
2 นายเอกวัฒน์  สิทธิศาสตร์ ประชาคม นายเอกวัฒน์  สิทธิศาสตร์  
3 นายอดุลย์  วิชัยศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 นายอดุลย์  วิชัยศร  
4 นายนรินทร์  เฉลยพจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 นายนรินทร์  เฉลยพจน์  

 



3 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
    - โดยมีนายทองอินทร์  กันลา ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร  
     ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภา  
     องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์สมัยสามัญที่ 2/2564  
     ในวัน ศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2564  
     ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  

นายทองอินทร์  กันลา  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564  
ประธาน 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้ง ที่ 2 
นายทองอินทร์  กันลา    ประจําวันศุกร์วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตามท่ีสภาเราได้กําหนดสมัย  
 ประธาน    การประชุม 1 ปี ก็ปี 2564 วันนี้เป็นสมัยที่  2 ของการประชุมสภา  วันนี้ 
     ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 ท่านให้เกียรติ  
     มาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกสภาลาการประชุม  2 ท่าน 
     คือนางสมพร สมเพ็ชร และนายสุพรรณ ธงอาจ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  -  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์  
นายทองอินทร์ กันลา   2564 สภาเราได้ประชุมไปแล้วบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่  1  
ประธาน     ที่ผ่านมามีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญครับ ท่านภาษิต  ธุระกิจครับ 
 
นายภาษิต ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในวาระการประชุมวันที่ 10  
เลขาสภา     กุมภาพันธ์ 2564 เป็น 2565 ขอแก้ไขเป็น 2564 ขอบคุณครับ  
 
นายทองอินทร์ กันลา  - แก้ไขตามที่ท่านเลขาได้แจ้งนะครับเชิญท่านไพมณี สมนาครับ 
ประธาน 
 
นายไพมณี สมนา   - ขอแก้ไขในเรื่องการซื้ออุปกรณ์กีฬาสภาเราก็อนุมัติไปแล้วประมาณ  
ส.อบต.หมู่ที่ 8     90,000 กว่าบาทผมขอตัดคําว่ากว่าออกครับขอบคุณครับ 
 

นายทองอินทร์ กันลา  - ท่านไพมณีสมนาขอตัดคําว่ากว่าบาทออกนะครับ 
ประธาน     เชิญท่านโยธิน  อุปรา ครับ 
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ร้อยตรีโยธิน  อุปรา  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพขอแก้ไขในวาระอ่ืนๆหน้าที่ 11 ครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 16     คําว่าถังสูบน้ําแก้ไขเป็นถังสูงต่อมาชื่อของท่านรองนายกฯ  
     คําพันธ์   มาตย์วิเศษขอแก้ไขนามสกุลของท่านรองคําพันธ์ครับ  
     ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ก็แก้ตามของผู้ขอแก้ไขนะครับเชิญท่านเลขาครับ 
ประธาน 

นายภาษิต  ธุระกิจ   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอแก้ไขเรื่องถังแรงดันน้ํา 
เลขาสภา      ของหมู่ที่ 15  ในวาระประชุมที่  4 ปี 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
     สภาเราก็อนุมัติไปแล้วซึ่งไม่สามารถท่ีจะจัดซื้อได้เพราะเป็นคําพูดผิด  
     จึงมาขอแก้ไขในวาระนี้  ขอแก้คําอภิปรายของท่านไพมณี สมนา  
     ในกรณีของบประมาณแก้ไขเป็นในกรณีขอโอนงบประมาณแผ่นที่  2 
     คําพูดของท่านประธานขอแก้รับรอง  -ไม่รับรองเป็นอนุมัติ  - ไม่อนุมัติ  
     ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ท่านเลขาก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการประชุมเพ่ือถูกต้อง 
ประธาน     เรื่องของบประมาณเป็นขอโอนงบประมาณรับรอง –ไม่รับรอง  
     เป็นอนุมัติ –ไม่อนุมัติมีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
     ถ้าไม่มีขอมติเลยนะครับ 

     มติที่ประชุม 

       รับรอง  27 เสียง  
       ไม่รบัรอง - เสียง    
       ลา  2 ท่าน 
       รวม   29 ท่าน  

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
นายทองอินทร์ กันลา    เชิญท่านปลัดครับ 
ประธาน 

นายสมบูรณ์ แข้คํา   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพในเรื่องของบดุลเฉพาะกิจปี 2564  
ปลัด อบต.     เราได้มาประมาณ สิบเก้า ล้านบาทเราก็ได้ดําเนินการไปแล้วเบิกจ่าย  
     ไปแล้ว  3 โครงการแล้วโครงการประปาหมู่ที่ 11 กําลังดําเนินการ  
     โครงการถนนลาดยางพาราซีเมนต์เส้นสะอาดสมบูรณ์ไปบ้านสัง ข์ 
     ลงนามสัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างกําลังดําเนินการปี 2564 ที่เราได้มา  
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     ประมาณ สิบเก้า ล้านบาทเศษครับมี เงิน เหลือจ่ายจากจํานวน  
     4 - 5 โครงการนี้ครับรวมทั้งสิ้นประมาณ สี่ล้านสองแสนบาท ครับ  
     เราได้เสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายไปท่ีจังหวัด  จังหวัดส่งไปที่กรมส่งเสริม  
     การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นอํานาจของกรมเราได้รับแจ้ง  
     การอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายได้แต่หนังสือยังไม่ถึงเราตอนนี้หนังสือ  
     ถึงจังหวัดก็คงแจ้งเรามาประมาณเดือนนี้ครับเราก็ได้ใช้เงินเหลือจ่ายอีก  
     9 โครงการเป็นเงิน สี่ล้านสองแสน บาทท่านก็ดูตามหนังสือนะครับ  
     ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - เป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณเชิญท่านอุดร  อุปรา ครับ 
ประธาน      

นายอุดร  อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ส.อบต.หมู่ที่ 13     ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ  ผมสงสัยเกี่ยวกับโครงการงบประมาณ  
     คสล.ภายในหมู่ที่ 13 งบประมาณ 400,000 เศษ ๆ ผมอยากทราบว่า  
     ลงจุดไหนครับที่จริงน่าจะทําเป็นโครงการหนองผือหมู่ท่ี 13 ถึงข้ีเหล็ก  
     หมู่ที่ 10 เพราะจากหมู่ที่ 10 ถึงหมู่ท่ี 13 ผมอยากทราบว่าจะลงจุดไหน  
     ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญคณะบริหารตอบครับ 
ประธาน 

นายเชิดชาย  รักไท ้ - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพโครงการหนองผือหมู่ท่ี 13 มี  2 สถานที่ 
ผอ.กองช่าง     ที่สํารวจไปคือหมู่ที่ 13 ไปหมู่ที่ 10 แล้วก็ 13 ไปคุ้มหนองบั่ว  
     ทําไม ถึงต้องเป็นสี่ 49,999 บาท  นโยบายสังเกตว่าไม่ ให้ ใช้เงินเกิน  
     500,000 บาท  ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ยาว อีกข้างทําไมราคาไม่เท่ากัน  
     ทําไม ราคาเท่ากันระยะทางไม่เท่ากันต่างกันแค่ 50 เซนติเมตร  
     มันขึ้นอยู่กับระยะทางวัสดุแต่ละท่ีไม่เท่ากันระยะทางไม่เท่ากัน  
     อีกฝั่งหนึ่งอยู่หมู่ 10 ดินลูกรังอาจจะมาใกล้กว่า  อีกทางหนึ่งอยู่ฝั่งหัวบัว  
     เปรียบเทียบกับวัสดุมันต่างกัน 10 ถึง 20 บาทหลายตัวระยะทางก็จะ  
     ต่างกันครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - คําตอบนะครับท่านอุดร สําหรับท่านนายกก็มี หนังสือมอบหมายให้  
ประธาน     ท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน ผอ.ส่วนต่างๆและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทน  
     ตอบคําถามและชี้แจงข้อซักถามนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

นายทองอินทร์  กันลา   - ส่วนรายละเอียดก็จะมอบหมายให้กับทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภา 
ประธาน     เพ่ือความเข้าใจก่อนมีการอนุมัติและเห็นชอบครับ เชิญผู้บริหารครับ  

นายสหาย สังฆะมะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพการพิจารณาเก่ียวกับ  
รองนายก     ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของตําบลสะอาดสมบูรณ์ในการจัดทําแผนของ  
     องค์การบริหารส่วนตําบลก็มีหลายขั้นตอนในการจัดทํา  
     ปีนี้การประชาคมตําบลไม่มีเพราะมีระเบียบยกเว้นเพราะเกี่ยวกับ  
     โรคโค วิดทางกรมก็มีหนังสือยกเว้นไม่ ให้ มีการประชุมระดับตําบล  
     การประชุมวันนี้แผนพัฒนาตําบลแผนท้องถิ่น  5 ปี ก็เข้าสู่สภาเพ่ือให้  
     สภาพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง  7 ยุทธศาสตร์ว่าเราจะทํายังไงมันถึง  
     จะครอบคลุมไปทุกด้านทุกแผนเมื่องบประมาณเรามีเราก็จะได้จัดทํา  
     โครงการถ้าโครงการมันเกินศักยภาพของ อบต. เราก็อาจจะขอจาก  
     หน่วยงานอื่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรมส่งเสริม  
     ส่วนรายละเอียดของแผนอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจง  
     ขอบคุณครับ 

นางบูรณ์ศิร ิ ภาวะลี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวันนี้จะนําร่างแผน  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   พ.ศ. 2561 - 2565 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเป็นการนําร่างแผน  
     เข้าสู่สภาเพ่ือจะให้สภาเห็นชอบและเสนอนายกประกาศ ใช้ 
     สําหรับแผนพัฒนา  5 ปีประจําปี 2565 มีทั้งหมด  7 ยุทธศาสตร์  
     แต่ละยุทธศาสตร์ก็มีมากมายยุทธศาสตร์ที่  1 ก็มี 360 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  2 มี 38 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่  3 มี 11 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  4 มี  9 โครงการยุทธศาสตร์ที่  5 มี  2 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  6 มี 7 โครงการยุทธศาสตร์ที่  7 มี 18 โครงการแผนงาน  
     งบกลางมี  3 โครงการบัญชีครุภัณฑ์ก็เกี่ยวกับงานการบริหารงานทั่วไป  
     เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องใช้สํานักงานมี 15 โครงการ  
     สําหรับยุทธศาสตร์ของปี 2565 ทั้งหมด 360 โครงการก็ข้ึนอยู่  
     สถานการณ์  การ เงินการคลังของอบต.สะอาดสมบูรณ์ถ้าสงสัย  
     ก็สอบถามไดค้ะ ถ้าเห็นชอบก็ยกมือเลยนะค่ะขอบคุณคะ 
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นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธาน 

นายสมบูรณ ์ แข้คํา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอเพ่ิมเติมของหัวหน้าฝ่ายนโยบาย  
ปลัด อบต.     และแผนขออนุญาตสรุปดังนี้ครับปี 2561 -  2564 ทําหมดแล้วเราต้อง  
     ปรับปรุงทุกปีต่อไปปี 2565 ก็กําลังเสนออยู่ครับผ่านมาจาก  
     คณะกรรมการสนับสนุนเรียบร้อยคณะกรรมการพัฒนาเรียบร้อย  
     จริงแล้ว 1.ก็จะผ่านประชุมประชาคมตําบลก็มาถึงสภาแล้วก็ให้นายกฯ  
     ลงนามประกาศ ใช้ นี่คือขั้นตอนของแผนช่วงนี้จัดประชาคมออก  
     ก็เลยเข้าสู่สภาเลยปี 2565 ก็มี  7 ยุทธศาสตร์เหมือนเดิมเพราะว่า  
     ระเบียบแผนแบ่งเป็น  7 ยุทธศาสตร์ท่านจะอภิปรายแก้ไขปรับปรุง  
     เพ่ิมเติมยังไงก็จะได้อภิปรายกันส่วนยุทธศาสตร์ที่  2 – 7 เป็นเรื่องศาสนา  
     วัฒนธรรมจนถึงยุทธศาสตร์ที่  7 ส่วนใหญ่จะเป็นงานของส่วนราชการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  7 จะขอเสนอโครงการปรับปรุงห้องประชุมก็เลยจะขอเพ่ิม  
     ในยุทธศาสตร์ที่  7  เป็นโครงการที่ 452เป็นโครงการปรับปรุงห้อง  
     ประชุมขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนให้สภาพิจารณาเราจะพิจารณา  
ประธาน     เป็นหมู่บ้านก่อนนะครับเผื่อท่านจะได้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการที่ได้นํามา  
     จากชุมชนเชิญหมู่ที่ 1 ครับ 

นายบุญเริง  อัครบาล  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพโครงการของหมู่ที่  1 ทั้ง  
ส.อบต.หมู่ที่ 1     3 5โครงการที่ส่งเข้ามามันเกิดจากการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผน  
     ไม่ใช่ผมทํามาคนเดียวแล้วได้รับแจ้งท่านผู้บริหารและหัวหน้าแผนด้วย  
     ถ้าไม่มีในแผนไม่สามารถทําได้ถึงแม้แต่มีงบประมาณเราจึงทํา  
     ทุกโครงการให้ปรากฏในแผนของหมู่ที่  1 ขอแก้ไขหน้า 53 โครงการ  
     ที่ 33  ซึ่งเราได้ประชาคมกันไว้ว่าให้โครงการถนนคสล.ที่ 1 จาก  
     บ้านดอนทองถึงบ้านแก่นทรายถนนเส้นนี้เราได้ทํามาแล้วซึ่งการ  
     ประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมาท่ีได้รับหนังสือคําชี้แจงจากท่านคณะผู้บริหาร  
     ของอบต.สะอาดสมบูรณ์ได้นําโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจของ  
     อบต.รอบเมืองมาให้สภาเราพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้าง  
     ถนนลาดยางระหว่างบ้านดอนทองถึงบ้านแก่นทรายอบต.รอบเมือง  
     เริ่มดําเนินการมา  2 วันแล้วซึ่งโครงการที่  33 ก็เริ่มปรับเกรดพ้ืนที่แล้ว 
     เพราะฉะนั้นโครงการตรงนี้ได้ก่อสร้างเรียบร้อยจึงขอเปลี่ยนแปลง  
     ว่าเอาเป็นโครงการที่  33 เหมือนเดิมปรับว่าเป็นโครงการซ่อมแซมถนน  
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     คสล.หมู่ที่ 1 จากบ้านนายคําพัน ธ์  สุทรไปทางบ้านแก่นทรายนําเรียนให้  
     สภาได้รับทราบและแก้ไขครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที ่1 ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 1 โครงการเชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 
ประธาน 

นายเชิดชาย  รักไท ้  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนําเรียนขอชี้แจงต่อสภา  
ผอ.กองช่าง     นําสู่ท่านเลขาสภาด้วยนะครับเรื่องชื่อโครงการนําเรียนสภา หากมี  
     โครงการใดอยู่แล้วอย่างเช่นว่า ถนน คอนกรีตให้ใช้คําว่าปรับปรุง  
     ฝากท่านเลขาด้วยขอเปลี่ยน จากสมาชิกหมู่ท่ี  1 ว่าซ่อมแซมที่มีโครงการ  
     อยู่แล้วไม่ใช่ซ่อมแซมนะครับแต่เป็นปรับปรุงเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ว่ามี  
     โครงการจะ สภาพดีอยู่แล้วเอาไปทําลาดยางหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ใช้  
     คําว่าปรับปรุงขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - แก้ไขไปตามโครงการที่ท่านผอ.ได้แจ้งโครงการใดมีแล้วไม่ใช่ซ่อมแซม 
ประธาน     แต่ให้ เป็นปรับปรุงต่อไปหมู่ที่ 2 เชิญครับ 

นายภาษิต  ธุระกิจ   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสําหรับโครงการของหมู่ที่  2 ดูแล้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 2     น่าพอใจแต่ปัญหา คือจะได้ทําหรือขอตัดโครงการที่ 41 ถนน คสล.  
     หมู่ที ่2 จากนานางเที่ยง จารัตน์ ถึง นายบุญลัด คําหงส์ ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา   - ก็ข้ึนอยู่กับ สมา ชิกทุกท่าน นะครับ ที่จะแก้ไข ครับ เชิญหมู่ที่ 3 ครับ  
ประธาน 

นายสมหวัง  ปุระณะ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสําหรับโครงการของหมู่ที่ 3 ยังคงไว้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3     ร่างเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณครับ 

 

นายทองอินทร์  กันลา   - หมู่ที ่3 ก็คงเดิม ต่อไปอยู่ท่ี 4 เชิญนะครับ 
ประธาน 

นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ของหมู่ที่ 4 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 82  
ส.อบต.หมู่ที่ 4     ขอแก้ไขโครงการ ร่อง ระบายน้ํา คสล.เพ่ิมเติมแบบสี่เหลี่ยม มีฝาปิด  
     ของเดิมไม่มีฝาปิด หน้า 67 ลําดับที่ 86 แก้ไขเหมือนกันเพ่ิมสี่เหลี่ยม  
     แบบมีฝาปิดและลําดับที่ 87 ลําดับที่ 90โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ  
     หนองแวงหมู่ที่  4 ตัว ชี้วัดเป็นปรับภูมิทัศน์รอบหนองบั่วเปลี่ยนแก้ไข  
     ข้อความเป็นรอบหนองแวงขอบคุณครับ 
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นายทองอินทร ์กันลา  - ขอฝากเจ้าของพ้ืนที่เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ด้วยตามที่ท่าน  
ประธาน     แก้ไขเชิญหมู่ที ่5 

นายปิยะวัฒน์  พิมมูล  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพโครงการบ้านแม ตหมู่ที่  5  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     มี 18 โครงการครอบคลุมทุกโครงการไม่มีการแก้ไขและเพ่ิมเติม  
     ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที ่5 ไม่มีการแก้ไขเชิญหมู่ที่ 6 ครับ 
ประธาน 

นายมงคล  ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพหมู่ท่ี  6 มี 24 โครงการขอเพ่ิมเติม  
ส.อบต.หมู่ที่     อีก  1 โครงการคือธนาคารน้ําใต้ผิวดินสําหรับหมู่ที่  6 มีโครงการ  
     แค่นี้ครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที่  6 ก็เพ่ิมเติมโครงการธนาคารน้ําใต้ผิวดินเชิญหมู่ที่  7 ครับ 
ประธาน 

นายหนูจันทร์  กุรัง  - กราบ เรียนท่านประธานที่เคารพโครงการของหมู่ที่  7 ยังคงเดิมครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 7     ขอเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการคือถนนลูกรังที่ปากทางของนางทองสาน ทวีสุข  
     ไปถึงนานางทองบ่อ นิตุธรระยะทางประมาณ 1,500 เมตรขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที ่7 ขอเพ่ิมเติม 1 โครงการเชิญหมู่ที่ 8 ครับ 
ประธาน 

นายไพมณี  สมนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพหมู่ท่ี  8 มี 28 โครงการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8     ยังคงเดิมครับแต่ยังไงก็ขอฝากเรื่องไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรด้วยขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที่ 8 ไม่มีเพ่ิมเติม เชิญหมู่ที่ 9 
ประธาน 

นายวิชัย ขันบุตร   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพหมู่ท่ี  9 มี 17 โครงการขอเพ่ิมเติม  
ส.อบต.หมู่ที่ 9     อีก 1 โครงการคือโครงการท่อส่งน้ําประปาทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน  
     จากบ้านนายสมบูรณ์ใจสว่างไปทางบ้านของนายวรวุฒิ พรรณนนท์  
     ทางทิศใต้ของหมู่บ้านยังไม่มีท่อส่งน้ําก็ขอเข้าบรรจุในโครงการ  
     ที่ 18 ครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที ่9 ก็เพ่ิมเติมโครงการที่ 18 ท่อส่งน้ําประปาเชิญท่านไพมณีครับ 
ประธาน 
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นายไพมณี  สมนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพหน้าที่ 90 ของหมู่ที่  9 ลําดับที่ 181 
ส.อบต.หมูที่ 8      ผมมีข้อสงสัยในการจัดทําของหมู่ที่  9 ตามแผนเป้าหมายคือ 
     จากหน้าบ้านนางซ้อน น้าวแสงไปถึง สคล. หมู่ที่  8  บ้านสัง ข์ ถึง 
     หมู่ ที่  13 บ้านหนองผือทางนี้มาแบบไหนครับผมมีข้อสงสัย  
     เจ้าของพ้ืนที่ขอชี้แจงด้วยครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญท่านรองคําพันธ์ครับ 
ประธาน 

 

นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงเส้นทางท่ีท่านไพมณีสงสัย 
รองนายก     เส้นทางเส้นนี้มาจากหน้าวัดบ้านหนองผือหมู่ 13 ตรงมา ข้างนา 
     นายทวีนามิสาข้ามถนนคสล.ไปบ้านดงเค็งเป็นถนนกว้าง 2 เมตร 
      แจ้งให้ท่านสมาชิกได้เข้า ขอบคุณครับ  

 
นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญหมู่ที่ 10 ครับ 
ประธาน 

 

นายสํารอง  วิชัยศร   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพหมู่ท่ี 10 ขอเพ่ิมเติมอีก  1 โครงการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10     ถนนคอนกรีตเส้น 214 ชํารุดปรับปรุงผิวถนนบ้านสัง ข์ถึงบ้านขี้เหล็ก  
     ก็ขอเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ของผมถนนคสล.จากบ้านสังข์ถึงข้ีเหล็กนะครับเชิญหมู่ที่ 11 ครับ 
ประธาน 

นายวิรัญ  ภูเนตร   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในแผนมี 15 โครงการผมขอโครง 
ส.อบต.หมู่ที่ 11     ร่างเดิมครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญ หมู่ที ่12 
ประธาน 



11 
 

นายคัมภีร์  อามัสสา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพมีโครงการ 31 โครงการ  
ส.อบต.หมู่ที่ 12     ขอตัดโครงการขยายเขตไฟฟ้าระหว่างบ้านนายบุญร่วมถึง  
     นายประมูล  เพรียตะเณร โครงการนี้ได้ทําไปแล้วครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที่ 12 ขอตัด 1 โครงการที่ได้ทําไปแล้วเชิญหมู่ที่ 13 ครับ 
ประธาน 

นายอุดรอุปรา   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพหนองผือหมู่ 13 มี ทั้งหมด 17 โครงการ  
ส.อบต.หมู่ที่ 13     แต่ยังไม่พอขอเพ่ิมเติม  1 โครงการเป็นโครงการปรับปรุง คสล. ที่เชื่อม  
     ถนนปัทมานนท์ลงสู่หมู่ 10 และหมู่ 13 อยากให้ปรับปรุงโครงการ คสล. 
     ต่อเติมให้ใหญ่ข้ึนตามลักษณะของถนนอยากฝากโครงการเพ่ิมเป็น  
     18 โครงการครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที่ 13 ขอเพ่ิม 1 โครงการคือขยายถนนเชิญหมู่ที่ 14 ครับ 
ประธาน 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพหมู่ท่ี 14 มี 15 โครงการคงร่างเดิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 14     ครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญหมู่ที่ 15 
ประธาน 

นายธงชัย พรมรักษ์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสําหรับหมู่ที่ 15 ขอแก้ไขใน  
ส.อบต.หมู่ที่ 15     ข้อที่ 304 เปลี่ยนเป้าหมาย จากบ้านนางหนูกายโคตะสุด  
     เปลี่ยนนามสกุลเป็นโคตะรุดถึงบ้านนางอนงค์   นนทะ บน  
     เปลี่ยนนามสกุลเป็นนนทะลาโครงการที่ 314 จากบัวสีเป็น  
     บัวลี   เกษตรล้ํา  โครงการที่ 323 เป็นโครงการซ้ํากันกับโครงการที่  3  
     ที่ประชาคมเข้าไปใหม่โครงการที่ 323 จากบ้านนางดาวเรือง   เนื่องมัจฉา 
     ไปถึงหน้าบ้านนายประมูล ศิริแก่นทรายขอตัดออกเพราะเป็นโครงการ  
     ที่ซ้ํากันโครงการที่ 324 โครงการปรับปรุงค คสล. จากหน้าบ้าน  
     นายสํารวย   ปิตะบูรณ์ถึงหน้าบ้านนายทองพูน   สุรังโครงการนี้ก็ตัดออก  
     โครงการที่ 325 โครงการปรับปรุงยกร่องพูนดินและลงลูกรังครับ  
     ได้ดําเนินโครงการไปแล้วขอตัดออกโครงการ 326  
     โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากที่นานางสมัย พรมรักษ์ ถึงที่นา 
     นางจันทร์   ผดุงเวียงโครงการนี้ก็ตัดออกโครงการที่ 328  
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     โครงการปรับปรุงถนนจากที่นานางบด เฉลยพจน์ถึงท่ีนา 
     นางจันทร์ ผดุงเวียงโครงการนี้ก็ตัดออกขอบคุณครับ 

นายทองอินทร ์กันลา  - หมู่ที่ 15 ขอแก้ไขรายละเอียดหลายโครงการ เชิญหมู่ที่ 16 
ประธาน 

ร้อยตรีโยธิน อุปรา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแผนที่เสนอมาทางหมู่ท่ี 16  
ส.อบต.หมู่ที่ 16     มีความพึงพอใจในระดับหนึ่งตอนนี้แผนที่มีการซับซ้อนมีอยู่  2 จุด 
     จุดที่ 1 หน้า 133 ลําดับที่ 338 ซ้ํากับหน้าที่ 135 โครงการ  
     344 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 16 ขอตัดออกเพราะเป็นโครงการ  
     เดียวกันขอเพ่ิมเติมโครงการถนนค สล.จากสงยางซอย 2 คุ้มศาลารวมใจ  
     ซึ่งก่อสร้างไปเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมายังไม่สุดซอยคือบริเวณหน้าทางศาล  
     บ้านสงยางหมู่ 16 อยากเพ่ิมจุดนี้เป็นโครงการจัดอุปกรณ์ออกกําลังกาย  
     ประจําหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่สี่แยกกองทุนหมู่บ้านและหนึ่งที่ซับซ้อนกัน  
     ในลําดับที่ 351 กับ 352 ตัดโครงการใดโครงการหนึ่งออกแต่เพ่ิมเข้ามา  
     อีกโครงการเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนค สล. ต่อยอดท่ีทํา  
     เสร็จไปแล้วแต่ยังไม่สุดซอยครับ ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - หมู่ที่ 16 มีโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขและตัดออก  2 โครงการเพิ่ม 
ประธาน     2 โครงการต่อไปยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

นางปราณธีรณ์ ไตรยะสุทธิ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพยุทธศาสตร์ที่  2 ของกองการศึกษา  
ผอ.กองการศึกษา    หน้า 146 ข้อ 376 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําระบบ  
     ระบายน้ําเสียศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัง ข์ ขอเพ่ิมเติมเป็นศูนย์พัฒนา  
     เด็กเล็กบ้านแม ตด้วยค่ะคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัง ข์และบ้านแมต  
     บัญชีครุภัณฑ์ คือ 169 ขอเพ่ิมเติมเพราะซ่อมครั้งที่  2 แล้วแต่ยังไม่ดีข้ึน  
     แล้วตัวนี้ได้มาปี 2548 ก็เลยจะบรรจุไว้แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงานคือเครื่องปรับอากาศติดผนัง  
     ขนาด 24,000  BTU จํานวน  1 เครื่องตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
     ปี 2563 คือกลุ่มงบประมาณพ.ศ. 2565 32,400 บาท  
     ของกองการศึกษาขอบคุณค่ะ 

 นายทองอินทร์  กันลา  - ท่านผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานการศึกษามีการเพ่ิมเติม  
ประธาน     เชิญท่านวิชัย  ขันบุตร 
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นายวิชัย  ขันบุตร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอยากจะขอเปลี่ยนลําดับ  
ส.อบต.หมู่ 9     โครงการ  คือ โครงการที่  2 ของหมู่ที่  9 ถนนค สล. จากบ้าน  
     นายถนอมชัย   ไชย ทิพย์ถึงบ้านนางหนูแก้วประโชติทิศใต้ของหมู่บ้าน  
     ขึ้นมาเป็นลําดับที่  1 แทนที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําหมู่  9  
     ขอเปลี่ยนลําดับโครงการนี้ครับขอบคุนครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ของหมู่  9 ขอเปลี่ยนลําดับโครงการต่อไปเป็นยุทธศาสตร์ที่  3  
ประธาน     ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งให้ชุมชนมีทั้งหมด 11 โครงการ  
     เชิญท่านเลขาครับ 

นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพแผนงานกองการศึกษาหน้า 148  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     มี 2 แผ่นขอตัดออก 1 แผ่นครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ต่อไปยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรัก ษา 
ประธาน     ความสงบเรียบร้อยมีทั้งหมด 9 โครงการเชิญท่านไพมณีครับ 

นายไพมณี  สมนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพยุทธศาสตร์ที่  2 – 7 เป็นแผนงาน  
ส.อบต.หมู่ที่ 8     ของทางอ บต.ซ่ึง ทางเจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้บรรจุ ไว้ ก็ให้เจ้าหน้าที่ดูว่า  
     อันไหนตกอันไหนไม่ได้บรรจุเพื่อความรวดเร็วครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนเชิญท่าน 
ประธาน     บุญเริงครับ 

นายบุญเริง  อัครบาล   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพโครงการ  1 ของบ้านดอนทอง  
ส.อบต.หมู่ที่ 1     แผนที่ส่งมาตกหล่น โครงการที่ผมส่งมามันไปอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน  
     คิดว่าจะมาปรากฏในยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านคุณภาพชีวิตเสริมสร้าง  
     ความเข้มแข็งเป็นโครงการที่ประชาคมมาจากหมู่บ้านว่าเป็นโครงการ  
     สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อดอนทองหมู่ที่ 1 ซึ่งประชาคมหมู่บ้าน  
     ก็อนุมัติให้จัดทําในแผนเรียบร้อยแล้ว  พอ ส่งมาทาง อบต. แผนตรงนี้  
     มันไม่มีอยากทราบว่ามันน่าจะปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 หาดูแล้ว  
     มันไม่มีก็เลยขอเพ่ิมโครงการสนับสนุนอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ  
     ดอนทองหมู่ที ่1 ขอบคุณครับ  

นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญเจ้าหน้าที่แผน ชี้แจงครับ 
ประธาน 
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นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสําหรับหมู่ที่  1 จะมาอยู่ใน  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   ข้อที่ 411 มันจะเป็นโครงการด้านยุทธศาสตร์พัฒนาชีวิตเสริมอาชีพ  
     เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนมันอยู่ที่ข้อ 411 มันจะเป็นโครงการอบรม  
     ส่งเสริมอาชีพหมู่ที่ 1-16 ที่จัดรวมกันเลยคะขอบคุณคะ 

 

นายทองอินทร์  กันลา  - ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธาน     มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เข้าสู่ยุทธศาสตร์ที่  7 คือด้านบริหาร  
     จัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เชิญท่านไพมณีครับ 

นายไพมณี  สมนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมขอตัดข้อ 441 โครงการอบรม  
ส.อบต.หมู่ที่ 8     เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทั้งอยู่ในแผนและในข้อบัญญัติออกครับ  
     ไม่ได้ไปศึกษาดูงานเหมือนเดิมครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ท่าน ไพ มณีขอตัดการศึกษาดูงานออกครับเชิญท่านอุดร   อุปรา  
ประธาน 

นายอุดร  อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและ  
ส.อบต.หมู่ที่ 13     ประสิทธิภาพตามร่างข้อบัญญัติผมขอคงไว้ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็น  
     โครงการที่ดีการที่เราจะทําหรือไม่ทํานั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์  กันลา  - ก็เป็นเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับก็คงเดิมก็ไม่เป็นไรครับ  
ประธาน     ทั้ง เจ็ดยุทธศาสตร์คงจะค รบมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับไม่มีต่อไปจะ 
     ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

      มติที่ประชุม 

       มติเห็นชอบ 27 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ - เสียง 
       ลา  2  ท่าน 
       รวม  29  ท่าน 

พักเท่ียงเวลา 12.00-13.00 น. 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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นายทองอินทร์  กันลา  - ในระเบียบวาระที่ 5 วาระอ่ืนๆ ช่วงบ่ายขอเชิญท่านรองสมหวัง วงศ์มะณี 
ประธาน     ทําหน้าที่ประธานแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องวาระอ่ืนๆ 

นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ขอประชุมต่อเลยนะครับเหลืออีกหนึ่งวาระที่เราจะพิจารณา 
ประธาน     เชิญท่านโยธินครับ 

ร้อยตรโียธิน  อุปรา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในวาระอ่ืนๆมีเรื่องสําคัญ  
ส.อบต.หมู่ที่ 16     นําเรียนปรึกษาหารือเพ่ือหาหนทางแก้ไขเยียวยาต่อไปคือโรคระบาด  
     อย่างรุนแรงในขณะนี้คือโรคลัมปีสกินโรคนี้ระบาดในตําบล  
     สะอาดสมบูรณ์ในหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะกระบือมีลักษณะเท้าบวม  
     มีตุ่มพุพองเน่าเปื่อยรัก ษายากมีการล้มตายไปแล้วหลายตัว โดยเฉพาะ  
     บ้านสงยางหมู่ที่ 16 ขอเสนอคือให้ทางผู้บริหารได้พิจารณารวมถึงทาง  
     ท่านผ อ.กองการเกษตรประสานไปยังป ศุสัตว์จังหวัดจะแก้ไขปัญหานี้  
     อย่างไรขอบคุณท่านรองคําพันธ์ที่ออกตรวจเยี่ยมพ่ีน้องประชาชนในช่วง  
     โรคระบาดของโรคลัมปีสกินท่านดูแลในการแก้ไขเยียวยาต่อไปครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณ ี - มีท่านสมาชิกสอบถามเรื่องโรคระบาดในตําบลเรา เชิญท่านปิยะวัฒน์ครับ 
 ประธาน 

นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจะพูดเกี่ยวกับวาตภัย  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ได้ทําหนังสือขอใช้  
     พ้ืนที่ในการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของ  
     บ้าน แมตหมู่ที่  5 ในส่วนของการขอใช้พื้นที่ทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
     ซึ่งขณะนี้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติก็โดนพายุพัดเกิดความเสียหายให้กับ  
     องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์งบประมาณ 400 ,000 กว่าบาท  
     ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็คงไม่โทษใครเพราะวาตภัยเป็นเหตุให้เกิด  
     ความเสียหายในฐานะตัวผมเป็นเจ้าของพ้ืนที่ในเมื่อ อบต. ขอใช้พื้นที่  
     เป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ผมอยากสอบถามทางสภาไปถึงคณะผู้บริหาร  
     ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ต้องการอยากเห็นป้ายครับเป็นทรัพย์สมบัติ  
     ของชุมชนบ้านแม ตหมู่ที่  5 ใช้งบประมาณสร้างข้ึนมาแต่ก่อนอยู่  
     ประมาณ 10 ,000 กว่าบาทตอนนั้นวัสดุราคายังไม่สูงอยากถามว่าในส่วน  
     ของป้ายหมู่บ้านอยากจะให้ทาง อบต. ไปดําเนินการทําขึ้นมาให้ใหม่ก็คง  



16 
 

     จะเป็นคําว่า ”ชาวบ้านเม ตยินดีต้อนรับ ”เหมือนเดิมงบประมาณท่ี ใช้ 
      22,720 บาทนี่คือราคาทั้งหมดที่จะแล้วเสร็จอยากฝากถึงคณะผู้บริหาร  
     ว่าท่านจะทําได้ไหมครับ 

นายสมหวัง วงศ์มะณี  - ก็น่าเห็นใจครับจริงๆแล้วเป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหาย 
ประธาน     จะให้ผู้บริหารตอบเชิญครับท่านบุญเริง 

นายบุญเริง  อัครบาล   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมได้รับเรื่องร้องเรียนก่อนเข้าสภา  
ส.อบต.หมู่ที่ 1     2 เรื่อง เรื่องที่ 1 การเก็บค่าน้ําประปาผู้ร้องเรียนบอกว่าทําไมไม่มาเก็บ  
     ทุกเดือนพอ ถึงเวลามาเก็บครั้งหนึ่งสามบิ ล 300 บาท เค้าบอกว่าเวลามี  
     เงินก็มีเวลาไม่มีเงินก็ ไม่มี ชาวบ้านอยากจะให้ไปเก็บทุกเดือนเพราะ  
     หลายหลายเดือนไปเก็บ ยอด มันเยอะครับ 2. เรื่องน้ําฝากไปถึง  
     คณะผู้บริหารผ่านไปยังผู้รับผิดชอบอีกครั้งในเรื่องของคุณภาพน้ําประปา  
     น้ําขุ่นแล้วก็มีคราบคล้ายกับเป็นฟองเรื่องของไฟฟ้าสองสว่างบริเวณ  
     กลางสี่แยกข้างวัด เวลา ฝนตกลมพัดไปอีกทางแต่มันยังใช้ได้ครับแต่ว่า  
     สองสว่างไม่ตรงสี่แยกผมได้แจ้งมาทางท่านผอ .กองช่างท่านก็รับทราบ  
     แล้ว 3.น้ําส่งก ลิ่นตรงสี่แยกร้านค้าใหญ่ข้างวัดน้ําเสียไหลมาตามร่อง  
     ผ่านหน้าบ้านผมคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ไปร้องเรียนที่ อบต.ก็อยาก  
     จะหารือคณะผู้บริหารผ่านไปทางผอ .โยธาว่าร่องน้ําตรงนี้มัน ไปจรด  
     ที่บ้านนางสําเนีย น จารัตน์เ ขามาร้องเรียนอยากจะหารือว่ามันสามารถ  
     ทําร่องน้ําต่อไปอีกแล้วก็เอาน้ําไปลงที่สวนเดิมแต่ย้ายตําแหน่งออกจาก  
     บ้านเขาหน่อยฝากถามครับขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - มีอีกไหมครับเชิญท่านมงคล  ไชยสัตย์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

นายมงคล  ไชยสัตย์  - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมก็มีเรื่องที่จะมาร้องเรียนถึง  
ส.อบต.หมู่ที่ 6     ผู้บริหารหมู่  6 สิ่งที่เดือดร้อนที่สุดคือน้ํา สําหรับแผนพัฒนาของหมู่ที่  6 
     ก็ครอบคลุม ไปแล้ว 25 แผนแผนที่เพ่ิมใหม่คือแผนธนาคารน้ําใต้ดิน  
     ผมหวังว่าคงเข้าในแผนให้นะครับระยะนี้น้ําหนองบั่วมันแห้งผมได้ทํา  
     โครงการมาขณะนี้ส่งมาถึงทาง อบต. แล้วน้ําหนองบั่วแห้งเกิดปัญหา  
     เรื่องน้ําก็อยากจะทําอีก  2 แผนที่จะต้องทําเพ่ือพ่ีน้องสะอาดสมบูรณ์  
     หมู่ 6 คือโครงการขุดท่อจากหนองบั่วถึงหนอง ข่า เพ่ือนําน้ําทั้ง  2 หนอง  
     เข้ามาผมเคยเสนอไปแล้วทางท่ีประชุมบอกว่าโครงการทําได้เฉพาะน้ําที่  
     เป็นเกษตรโครงการที่  2 น้ําหนองแคนปัจจุบันนี้ชาวบ้านสะอาดสมบูรณ์  
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     ก็ได้ใช้น้ําผมว่ามันมีในแผนก็มีงบประมาณในแผนประมาณ  
     400 ,000 บาทเพ่ือจะวาง ท่อ จากน้ําสระมรกตมาหนองบั่วผมว่า  
     ในปีงบประมาณปีนี้ผมอยากให้เข้าในแผนแล้วก็รีบทําให้พี่น้อง  
     สะอาดสมบูรณ์อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยครับขอบคุณ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านผู้บริหาร 
ประธาน 

นายสหาย  สังฆะมะณ ี - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเก่ียวกับปัญหาความเดือดร้อน  
รองนายก     ของประชาชนปัญหาสําคัญท่ีสุดคือเรื่องน้ําเป็นปัญหาเกือบทุกหมู่บ้าน  
     ที่อบต.สะอาดสมบูรณ์ของเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องแก้ไขให้ได้ในเรื่องน้ํา  
     ตอบปัญหาของท่านโยธินเกี่ยวกับโรคระบาดลั มปีสกินเป็นปัญหา  
     13 จังหวัดส่วนเรื่องการแก้ไขไม่ทราบว่า อบต. เราได้มีหนังสือไปหา  
     ปศุสัตว์จังหวัดหรือยังอย่างน้อยก็ให้ความรู้ว่าวิธีป้องกันรัก ษาส่วนมาก  
     ต้องศึกษาเองเดี๋ยวให้ผอ .ส่วนการเกษตรรายงานที่ตัวอําเภอท้ังจังหวัด  
     ได้เรื่องยังไงก็จะให้ตีหนังสือส่ง หาท่านผู้นําว่ามีการช่วยเหลือยังไงบ้าง  
     ส่วนเรื่องของท่านปิยะวัฒน์เรื่องซุ้มอํานาจของการออกยังไม่ชัดเจน  
     เพราะว่าในเรื่องของการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติของร .10 ในการจัดทํา  
     สมาชิกทุกท่านก็คงทราบว่าในการจัดสร้างนี้มันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว  
     ผู้บริหารสูงสุดก็ไม่ยอมจะดําเนินการให้ได้สมาชิกทุกท่านประชาชน  
     ทุกคนก็มีความจงรัก ภักดีแต่แนวทางและวิธีการแก้ไขท่ีอยากจะทํามัน  
     ไม่ถูกวิธีตําบลอื่นเค้าก็ทํามันก็ไม่ล้มล้มยาก เพราะว่ามีการออกแบบ  
     ออกแปลนมีวิศวกรรับรองส่วนใครจะรับผิดชอบผมก็ตอบท่านไม่ได้  
     ถามเบื้องต้นว่า อบต.สามารถอุดหนุนเงินให้ไปตั้งป้ายของหมู่  5 ได้ไหม  
     ผมตอบว่าไม่ได้เพราะว่าระเบียบไม่ให้เพราะว่าเป็นป้ายของหมู่ที่  5  
     ไม่ใช่ป้าย อบต. ไม่มีอํานาจไปซ่อมแซมให้ท่านได้ส่วนเรื่องของ  
     ท่านบุญเ ริงในเรื่องของไฟฟ้าสองสว่างคงโดนพายุตอนนี้ตําแหน่งช่าง  
     ไฟฟ้าเหลือช่างคนเดียวทํางานเยอะอยู่เหมือนกันส่วนเรื่อง ร่องระบายน้ํา  
     ที่มันลงไปตรงนั้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียน สอบถามแล้วที่  
     ตรงนั้นมันเป็นแอ่งกระทะจริงๆ ถ้าแก้ไขได้คือถมดินขึ้นแล้วใส่ท่อ  
     ให้มันผ่านมานิดนึงก็จะลงไปสู่ทุ่งนาไม่ทราบว่าหัวหน้าฝ่ายรายงาน  
     ท่านนายกหรือยังแล้วเป็นยังไงส่วนของท่านมงคลในเรื่องของหมู่บ้าน  
     อันดับหนึ่งในตําบลที่ เป็น ปัญหาเรื่องน้ํามี แทบทุกปีเพราะว่า หนอง ที ่
     ผลิตน้ํามันตื้นไม่เพียงพอต่อการบริโภคของหมู่บ้านส่วนในเรื่องของ  
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     สิ่งอื่นๆไม่ว่าจะปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้อบต .ก็คงจะดําเนิน  
     การให้ในเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนในพื้นท่ีตําบลสะอาดสมบูรณ์  
     ส่วนการไปเก็บเงินคนที่รับผิดชอบไปเก็บมันก็ลําบากใจเขาเหมือนกันแต่  
     มันเป็นหน้าที่ขอบคุณครับ 

นายสมหวัง วงศ์มะณี  - คงชัดเจนนะครับ ที่คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก  
ประธาน     เชิญท่านมงคลครับ 

นายมงคล  ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงเรื่องสระมร กต เนื่องจากว่า  
ส.อบต.หมู่ที่ 6     สระมรกตในปี 2552 มีท่านพระเดชอุดมเป็นเจ้าของที่สําหรับว่าจะโอน  
     เป็นของหลวงหรือยังผมจะเรียนถามอีกทีครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณ ี  - เรื่องท่ีดินของอาจารย์เดชเจ้าของที่นี้ก็ได้เสียชีวิตแล้วที่ตรงนี้ยัง  
ประธาน     ไม่ได้โอนเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมผมว่าญาติของท่านที่จะดําเนินการ  
     ต่อไปเชิญท่านธงชัยครับ 

นายธงชัย  พรมรักษ์   - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
ส.อบต.หมู่ที่ 15     เจ้าหน้าที่อบต.สะอาดสมบูรณ์ทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําจัด  
     ผักตบชวาและวัชพืชในหนองน้ําสาธารณะบ้านสัง ข์ เรื่องน้ําสําหรับ  
     บ้านสังข์หมู่ 15 เพราะว่าขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะน้ําไม่ไหล  
     ฝากไปยังคณะผู้บริหารแก้ไขด้วยครับขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านบุญเรงิครับ 
ประธาน  

นายบุญเริง  อัครบาล   - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคําชี้แจงจากท่านรองสหายว่าจะนํา  
ส.อบต.หมู่ที่ 1     โครงการขุดหนองบั่วไปเข้าแผน อบจ.ผมก็ขอฝากหนองหูลิง นําเข้าแผน  
     อบจ.ด้วยนะครับ ก็เป็นปัญหาเดียวกันคณะผู้บริหารยังตอบคําถามผม  
     ยังไม่ครบคือเรื่องเก็บน้ําประปาว่าให้เก็บทุกเดือนได้ไหมเพราะว่า  
     เก็บหลายหลายเดือนบางครั้งมันเป็นเงินหลายบาทอีกคําถามคือ  
     เนื่องด้วยการประชุมปี 2563 ทางคณะผู้บริหารได้นํา พรบ.การปล่อยและ 
     เลี้ยงสุนัขและแมวเข้าในที่ประชุมที่ประชุมรับทราบและพิจารณา  
     อยากทราบว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านคัมภีร์ครับ 
ประธาน 
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นายคัมภีร์  อามัสสา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพมีเรื่องฝากเรื่องถนนลาดยางที่เหลือ  
ส.อบต.หมู่ที1่2     40 เมตรถ้าไม่ได้ ลาด ก็ซ่อมให้หน่อยอีกเรื่องถนนลูก รั งเอาไปถม  
     เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากถนนลูก รั งจากดอนศรีวิไลไป 
     วัดหนองสิมไปแก้ไขให้ด้วยครับขอบคุณครับ 

นายสมหวัง วงศ์มะณี  - เชิญท่านอุดร ครับ 
ประธาน 

นายอุดร อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในวาระอ่ืนๆ  ผม อยากฝาก  
ส.อบต.หมู่ที่ 13     ท่านประธานถึงท่านคณะบริหารเกี่ยวกับไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน  
     หนองผือหมู่ 13 เดิมมันมี  7 หลอดทางไฟฟ้าไปขยายเขตไฟฟ้ามันไป  
     สถานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าผมก็เลยถอดออก  1 หลอดอยากจะให้  
     ไปติดตั้งหลอดไฟที่เขาถอดออกถ้าถอดไว้นานเกรงว่ามันจะไม่เหลือ  
     เท่าเดิมอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับน้ําประปาชํารุดมันรั่วอยู่หน้าบ้าน  
     นายชัยนาจทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านก็ฝากไว้ด้วยครับ 

 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านโยธินครับ 
ประธาน 

ร้อยตรีโยธิน  อุปรา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพก็มีเรื่องเสนอเพ่ือเป็นแนวทาง  
ส.อบต.หมู่ที่ 16     ในการปฏิบัติเรื่องแรกเก่ียวกับเรื่องสุนัขและแมวจะมีการดําเนินการ  
     ความเป็นไปได้อย่างไรจะดําเนินการเมื่อไหร่ขอทราบคําตอบด้วย  
     เรื่องท่ีสองการดูแลรัก ษ าการใช้สอยที่สาธารณะประโยชน์  
     ตอนนี้ที่สาธารณะประโยชน์ถูกใช้สอยไปในทางที่ไม่ชอบทําให้ชุมชนที่อยู่  
     ในพ้ืนที่รอบนอกเดือดร้อนคือที่เ หล่ าหลวงเรื่องที่สามถนนค สล.  
     สายขี้เหล็กหมู่ 10 มาบ้านสังข์หมู่  8 ชํารุดหลาย จุด ปล่อยไว้คงจะเกิด  
     อุบัติเหตุ  ก็มีการซ่อมแล้ว  ก็ดีใจคณะผู้บริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  
     ขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านปิยะวัฒน์ครับ 

ประธาน      

นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องซุ้มก็คงจะติดใจแต่  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ทําอะไรไม่ได้ก็คงจะนําเรียนให้พี่น้องชาวบ้านแม ตหมู่ที่  5 ได้รับทราบ  
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     ว่าได้เสนอเข้าไปแล้วได้ขอความอนุเคราะห์แต่ก็ไม่ชัดเจนท่านตอบ  
     ผมมา ผมก็ต้องตอบชาวบ้าน ตามท่านตอบผมเรื่องต่อไปปัญหาเรื่องไฟ  
     ผมเสนอให้เข้าแผนเพื่อจัดซื้อรถกระเช้าเพราะประโยชน์มากมายซึ่งช่าง  
     จะเก่งมีบันไดแค่ตัวเดียวทําอะไรได้ไหมครับบันไดตัวเดียวเสาไฟก็สูง  
     ผมอยากจะให้ผู้บริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เข้าแผนไว้เลยครับ  
     ถ้ามีเงินก็จะซื้อได้ สภาอนุมัติอยู่แล้วเรื่องสุดท้ายเงินอุดหนุน 19  
     ล้านบาทขอบคุณครับผู้รับเหมา ที่ ฟันราคากลางจนเหลือเงิน  
     4,200,000 แสน กว่าบาทและขอบคุณท่านนายกฯที่ท่านมองเห็น  
     ความสําคัญของชุมชนบ้านแม ตหมู่ 3 ,4 ,5 ได้รับสามโครงการ  
     กราบขอบคุณในส่วนของงบประมาณท่ีท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ครับ  
 

นายสมหวัง  วงศ์มะณ ี - ผมก็เห็นด้วยในการซื้อรถกระเช้าท่านน่าจะเสนอในตอนเช้าบรรจุไว้  
ประธาน     ในแผนปี 2565 เชิญท่านวิชัยครับ 

นายวิชัย  ขันบตุร   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพมีเรื่องเสนอเรื่องถนนด้านทิศใต้คือยังไม่  
ส.อบต.หมู่ที่ 9     มีถนนคสล.ยังเป็นถนนลูกรังอยู่มันเป็นหลุมเป็นบ่อลึกอยากจะได้หินไปลง  
     เพ่ือจะได้สัญจรไปมาสะดวกขึ้นขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านภาษิตครับ 
ประธาน 

นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมขอสอบถามเรื่องการล้อมรั้วบนถนน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     คูครองเชื่อมถนนร้อยเอ็ด-วาปีทางอบต.ได้ไปตรวจสอบแล้วเรื่องไปถึงไหน  
     แล้วครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านคัมภีร์ 
ประธาน 

นายคัมภีร์  อามัสสา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมขอเสนอเรื่องข ยะ เรื่องขยะ  
ส.อบต.หมู่ที่ 12     บนถนนดอนศรีวิไลเชื่อมร้อยเอ็ด -วาปีเดี่ยวนี้มี ขยะ อีกแล้วไปเผาแล้ว  
     ก็มีอีกผมก็อยากให้ไปทําป้ายซักสองป้ายส่วนมากจะเป็นขยะของแม่ค้า  
     จะมีถุงดําเยอะขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านหนูจันทร์  กุรงั 
ประธาน 
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นายหนูจันทร์  กุรงั  - กราบ เรียนท่านประธานที่เคารพผมจะพูดเรื่องน้ําของคุ้มด อนชาติครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 7     ไม่ค่อยจะไหลฝากไว้กับผู้บริหารทุกท่านไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร  
     ขอบคุณครับ 

นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านปลัดครับ 
ประธาน 

 

นายสมบูรณ ์ แข้คํา  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพขอตอบคําถามของท่านสมาชิก เพิ่มเติม  
ปลัด อบต.     จากท่านธงชัย   พรมรักษ์ ในเรื่องของน้ําประปาที่เราจะซื้อถังแรงดัน  
     เนื่องจากทางเลขาสภาท่านได้บันทึกการประชุมผิดบันทึกการประชุมเป็น  
     รับรองพอจะซื้อทางกองค ลังก็บอกว่าไม่ได้มันต้องเป็นอนุมัติแล้วให้โอน  
     เงินมาซื้อไม่ใช่รับรอง ท่านสมาชิกรับรองไปแล้วก็จัดซื้อได้ก็จะแก้ไข  
     ปัญหาของบ้านสั งข์ได้ต่อไปท่านบุ ญเริงกรณีไฟฟ้าสองสว่างได้สอบถาม  
     ช่างไฟฟ้าแล้วบอกว่าเป็นไฟฟ้าของชาวบ้านที่เราเคยโอนเงินให้ซ่อมเอง  
     เดี๋ยวนี้อบต.เราซ่อมได้ที่เป็นหลอดไฟสองสว่างเหมือนหมู่ 13 เข้าไปดูแล้ว  
     ตรงนี้ถ้าจะซ่อมจะเป็นเงินของหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเครื่องมือไม่พร้อม  
     มันเสี่ยงและมีกรณีเกิดข้ึนแล้วและของหมู่ที่ 13 รออีกนิดนะครับ  
     ส่วนประเด็นน้ําท่วมขังให้ช่างไปดูแล้วผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยครับ  
     มันซ่อมได้ส่วนน้ําประปาผมก็เห็นเ ขาไปเก็บทุกเดือนนะครับ ยังไงก็  
     ประสานหน่อยนะครับผอ .องค ลัง ส่วน พรบ. หมาและแมวเราก็บอก  
     ท่านสมาชิกประสานผู้ใหญ่บ้านจัดทําประชาคมตรงนี้เราก็ต้องรอไว้ก่อน  
     ต้องรอประชาคมหมู่บ้านแล้วต้องทําประชาคมตําบลด้วยช่วงนี้เป็นโควิด  
     คงจะทําไม่ได้และโรคระบาดของโคคือตรงนี้ภารกิจของ อบต. เรายังไป  
     ไม่ถึงตรงนั้นเรามีหน้าที่แค่ส่งรายงานไปท่ีปศุสัตว์ซึ่งทางผู้นําหมู่บ้านก็ยัง  
     ไม่ได้ทําหนังสือส่งมา อบต. เพราะฉะนั้นต้องมีการรายงานขึ้นมาทาง  
     กองการเกษตร  กองการเกษตร ก็ลงไปเอาหนังสือมารวบรวมทรงป ศุสัตว์ 
     เขาประกาศเราก็จะไปทําได้ปศุสัตว์ต้องเสนอผู้ว่าเป็นผู้ออกประกาศ  
     เรื่องของท่านคัมภีร์เรื่องถนน 40 เมตรผมก็พยายามให้กองช่าง  
     ดําเนินการอยู่จริงๆแล้วเป็นการซ่อมมันไม่ได้ยากฉะนั้น จะแก้ปัญหาและ  
     พยายามทําให้แล้วเรื่องลูก รังก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากไปสํารวจทางเข้า  
     วัดหนองสิมมันก่ีเมตรก็ไปซื้อลูก รังมาท่านวิชัยก็ไปซื้อลูก รังมาเทแล้วจ้าง  
     รถเกดก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนส่วนเรื่องขยะเราเคยทําเสนอ  
     นาโพธิ์ทําป้ายก็ได้ผลครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ชาวบ้านส่วนท่านอุดรไฟฟ้า  
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     เดี๋ยวก็จะทําให้นะครับจะให้เอกชนไปทําให้ เพราะว่าช่างไฟฟ้าเรา  
     ไม่มีใครกล้าไปใกล้แล้วส่วนประปา รั่วก็แจ้งกองช่างแล้ว ให้ช่างประปา  
     ไปดูแล้ ว มันอาจจะรั่วซึมข้างในส่วนท่านโยธินหมาแมวก็คง  
     เป็นเรื่องเดียวกันส่วนที่สาธารณะเรื่องของขยะมันก็จําเป็นบางที  
     มันไม่มีที่ทิ้งวิธีแก้ คือเราไปสร้างเตาเผาที่ได้มาตรฐานไม่ใช่เอาโบกปูน  
     2-3 บ่อแล้วไปเผาเวลาไปเผามันจะไม่หกจะปรึกษาหารือกันว่า  
     เราจะสร้างเตาเผาได้มาตรฐานไว้จุดนั้นของท่านปิยะวัฒน์เรื่องของ  
     ซุ้มประตูก็เหมือนท่านสหายนําเรียนชาวบ้านบอกว่ามันไม่ปลอดภัย  
     ให้ขยับเลยอนันต์คอนกรีตไปผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ให้ใช้โครงของเ ขา 
     เขาจะสร้างเป็นป้ายหมู่บ้านเรื่องงบประมาณผมบอกให้คุยกับท่านนายก  
     เองเลยครับถ้าจะให้เราไปทําเป็นป้ายเลยใช้เงินงบประมาณไม่ได้  
     ส่วนรดกระเช้าก็ว่ากันไปในสมัยหน้าครับถ้าจะเสนอแผนปี 2566 ก็ได้  
     ท่านภาษิตเรื่องบุกรุกเราเห็นแล้วครับเราตั้งคณะกรรมการมีท่านคําพันธ์  
     เป็นประธานมีผอ .ช่างกับช่างยาเป็นกรรมการครับเราก็กําลังดําเนินการ  
     อยู่ก็ช่วยแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยครับส่วนประเด็นเพ่ิมเติม  
     เรื่องกองทุนขยะการคุ้มครองสวัสดิการที่ตําบลเราดูแลอยู่ตอนนี้สมาชิก  
     เรามาเพ่ิมเป็น 287 ครัวเรือนถ้าเสียชีวิตต่อจากนี้ไปก็จะได้ 5 ,700 บาท  
     ต่อ ศพซึ่งปัจจุบันเราจ่ายแค่ 3 ,000 กว่าบาทเนื่องจากสมาชิกมีน้อย  
     ยอดเงินในกองทุนปัจจุบันมี 82 ,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้น  
     ประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกหมู่ไหนอยากจะเข้าร่วมก็สมัครเลยครับ  
     เรื่องต่อไปนําเรียนงบเฉพาะกิจปี 2565 ที่เราขอไปเหมือนปี 2564 ที่  
     เราได้ 19 ล้านบาทเราส่งไป นะครับ ไม่ใช่อยู่อยู่เค้าจะให้มาปี 2565  
     เราเสนอไปแล้วเราได้เสนอให้ท่านแล้วเราส่งไปแล้วครับขอบคุณครับ  
 

นายสมหวัง  วงศ์มะณ ี - วันนี้สภาเราได้รับเกียรติจากสมาชิกทุกท่านได้เข้าประชุมพิจารณา  
ประธาน     แผนท้องถิ่นเพ่ือที่จะบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565  
     ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่  
     ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและคณะผู้บริหารผมขอปิดการประชุมครับ  
     ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.  



23 
 

     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
      นายภาษิต ธุระกิจ  
     ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 

 

     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      นายสมหวัง วงศ์มะณี 
     ตําแหน่งรองประธานสภา อบต. สะอาดสมบูรณ์ 

 

     ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      นายทองอินทร์ กันลา  
     ตําแหน่งประธานสภา อบต. สะอาดสมบูรณ์ 

 

 


